



Khu du lịch sinh thái cồn Đền, xã Thái Độ (Thái Thụy).

# Mô lực đưa Thái Bình sớm trở thành điểm đến trải nghiệm ăn uống

“Em ơi hãy đến thăm/Quê hương anh Thái Bình/Về tắm biển Đông Châu/Khi chiều về sóng vỗ...” những lời ca của bài hát “Anh hãy về quê em” đã trở thành lời mời gọi, đưa biết bao du khách về thăm miền quê lúa yên bình. Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra “phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”, Thái Bình đang đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phẩm, loại hình du lịch nhằm từng bước hình thành điểm đến mới, tạo cho du khách nhiều trải nghiệm ấn tượng.

### Từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

Xác định doanh nghiệp du lịch là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển du lịch, hiện nay, các cơ chế chính sách, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch đang được tích cực triển khai. Song song với các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá điểm đến hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai trương và đưa vào vận hành Cổng du lịch thông minh và ứng dụng thông minh trên thiết bị di động tỉnh Thái Bình

giai đoạn 2022 - 2025, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch được đăng tải thông tin miễn phí.

Ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh thông tin thêm: Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, UBND tỉnh đã ban hành chủ trương mới; có hướng dẫn về đón khách du lịch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch. Đây được xem là tiền đề quan trọng giúp các doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng phương án tiếp đón và phục vụ du khách, phục hồi, hoạt động trở lại sau thời gian dài phải tạm dừng hoạt động. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp

tục triển khai thực hiện Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 168/2017/NĐ-CP về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023).

Từ những nỗ lực kể trên, hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh Thái Bình có nhiều tiến triển, số lượng khách và thu nhập xã hội từ du lịch tiếp tục tăng lên. 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch ước đạt 452.659 lượt (tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2022), doanh thu ước đạt 312,3 tỷ đồng (tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2022). Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có 378 cơ sở lữ trú, 7 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 10 doanh nghiệp

kinh doanh lữ hành nội địa đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

### Phát triển sản phẩm du lịch

Ngày nay du lịch Thái Bình hiện đang chú trọng phát triển 4 nhóm sản phẩm chính: du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng, trải nghiệm. Khu biển Đông Châu có diện tích trên 100ha thuộc xã Đông Minh (Tiền Hải). Dù đây là vùng biển không có bãi cát trắng chạng đái, nước biển trong xanh nhưng sở hữu khí hậu trong lành, thích hợp cho việc nghỉ ngơi và đặc biệt luôn có hải sản tươi ngon. Do cát có bùn nên bãi biển rất thích hợp cho việc nuôi trồng hải sản. Du khách được tận mắt

chiếm ngưỡng những cánh đồng ngao với vỏ vàng chói lọi, góp phần không nhỏ tạo nên sự đặc biệt cho Đông Châu.

Đối với du lịch sinh thái, khu du lịch sinh thái cồn Đền, xã Thái Độ (Thái Thụy) là điểm đến nổi tiếng của Thái Bình, thường xuyên diễn ra các hoạt động lớn về du lịch của tỉnh. Mùa hè năm 2023, góp phần tạo điểm nhấn, thu hút người dân và du khách đến với Thái Bình nói chung, khu du lịch sinh thái cồn Đền nói riêng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức tuần du lịch biển và khinh khí cầu với đa dạng hoạt động trải nghiệm, lần đầu tiên được diễn ra tại Thái Bình. Từ thành công của tuần du lịch biển và khinh khí cầu Thái Bình năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tuần du lịch trong những năm tiếp theo, đồng thời nghiên cứu đưa vào đa dạng dịch vụ vui chơi giải trí hiện đại, tạo điểm đến ấn tượng cho du khách trong và ngoài tỉnh. Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú chia sẻ: Khu du lịch sinh thái cồn Đền đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn, từ đó nhân rộng ra các khu, điểm du lịch khác, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp phục vụ khách du lịch. Trên các trục đường chính đều có thùng đựng rác phân loại rác thải 3 ngăn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng và hàng chục thùng đựng rác với hình thù ngộ nghĩnh, bắt mắt tạo nên sự thân thiện, gần gũi, khuyến khích mọi người hãy bỏ rác đúng nơi quy định. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái như bố trí lực lượng thường xuyên dọn rác tại khu vực bờ biển, rừng phòng hộ, công viên... Hệ thống truyền thanh trong khuôn viên khu du lịch liên tục tuyên truyền việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Với gần 3.000 thiết chế văn hóa cổ, du lịch tâm linh hiện nay

được đánh giá là sản phẩm du lịch có tiềm năng phát triển khả quan nhất tại Thái Bình. 2 di tích quốc gia đặc biệt là chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư) và khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) là những điểm đến luôn thu hút hàng chục nghìn du khách vào mỗi dịp đầu xuân năm mới, dịp lễ hội trong năm. Ngoài ra, Thái Bình còn có 123 di tích cấp quốc gia, 581 di tích cấp tỉnh, 2 bảo vật quốc gia. Chủ trương phát triển du lịch tâm linh, tỉnh Thái Bình nỗ lực khuyến khích các doanh nghiệp du lịch tạo các tour, tuyến kết nối điểm đến về du lịch tâm linh với các loại hình du lịch, dịch vụ phụ trợ khác tạo sự phong phú, đa dạng cho du khách trên hành trình trải nghiệm. Ngoài ra, tại Thái Bình hiện nay dần hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm phục vụ du khách chủ yếu dựa vào nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trong thời điểm hoạt động du

lịch đang dần khởi sắc, cùng với các địa phương trên cả nước, du lịch Thái Bình đã có bước phục hồi tích cực, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Tăng tốc sau quãng thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương, tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng độc đáo với bạn bè, du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, hình ảnh con người Thái Bình thân thiện, hiếu khách. Tin tưởng du lịch sẽ sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

TU ANH



Du khách quốc tế ấn tượng với công đoạn kéo dũi của nghề nhuộm làng nghề dệt dũi Nam Cao (Kiến Xương).

## Niềm vui từ những “Mái ấm công đoàn”

Phấn khởi, hạnh phúc là tâm trạng chung của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn khi được sống trong những căn nhà mang tên “Mái ấm công đoàn”. Những mái ấm được xây dựng từ tình yêu thương, sự sẻ chia, đồng cảm, giúp đoàn viên an cư lạc nghiệp và tạo sự gắn kết, niềm tin cho người lao động đối với tổ chức công đoàn.



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình anh Nguyễn Hữu Độ, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ).

Chị Lại Thị Hương Huệ, giáo viên Trường Mầm non Văn Lang (Hưng Hà) có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình nuôi con và chăm sóc bố mẹ đã già yếu. Nhiều năm qua, căn nhà cấp 4 lụp xụp, chỉ rộng chừng 30m<sup>2</sup> là chỗ ở của 4 nhân khẩu trong gia đình chị. Thấu hiểu khó khăn của gia đình chị, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ chi 40 triệu đồng để xây nhà mới. Từ nguồn hỗ trợ của tổ chức công đoàn và sự giúp đỡ của người thân, họ hàng, đồng nghiệp, chị đã

xây dựng được căn nhà khang trang, kiên cố. Chị Huệ cho biết: Có căn nhà mới đủ rộng cho cả gia đình sinh sống là mơ ước của tôi đã từ lâu lắm rồi. Hơn 7 tháng nay, mỗi ngày đi làm về, nhìn căn nhà mới tôi rất phấn khởi, quên hết mệt nhọc.

Giống như chị Huệ, nhiều năm nay vợ chồng anh Nguyễn Hữu Độ, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) vẫn luôn đau đầu về một căn nhà ở. Vợ chồng anh hiện đang sống cùng bố mẹ già và con nhỏ trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát. Bố anh lại mắc bệnh hiểm nghèo. Với

nguồn thu nhập ít ỏi, vợ chồng anh không có khả năng xây nhà mới. Được sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương, anh Độ đã được nhận 50 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm công đoàn” để xây mới nhà ở. Sau hơn 4 tháng thi công, tháng 8/2023, căn nhà mái bằng khang trang, kiên cố rộng 80m<sup>2</sup> được đưa vào sử dụng, giúp vợ chồng anh yên tâm lao động sản xuất. Anh Độ chia sẻ: Sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương là nguồn động lực to lớn để vợ chồng tôi tiếp tục cố gắng

hơn trong công việc, ổn định cuộc sống, chăm lo tốt hơn cho các con và bố mẹ già.

Trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà “Mái ấm công đoàn” là hoạt động thường xuyên của các cấp công đoàn trong tỉnh, thể hiện vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Để triển khai chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố và các công đoàn cơ sở thường xuyên khảo sát, nắm tình hình và nhu cầu về nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ. Trên cơ sở đó tổ chức thẩm định, xét duyệt hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà đúng đối tượng. Tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đoàn viên công đoàn ủng hộ xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2023, quỹ đã thu được hơn 107 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây mới 22 căn nhà (mức 50 triệu đồng/nhà) và sửa chữa 3 căn nhà (mức 20 triệu đồng/nhà) cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: “Mái ấm công đoàn” đã góp phần tích cực trong việc hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động. Để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống đoàn viên, CNVCLĐ, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác rà soát, khảo sát các trường hợp để nghị hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” để ngày càng có thêm nhiều căn nhà được xây dựng, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ yên tâm công tác, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

THU HOÀI

## Điều trị PrEP - giảm nguy cơ lây nhiễm HIV

Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng virus (PrEP) được xem là giải pháp chiến lược phòng lây nhiễm HIV cho những người có nguy cơ cao. Tại Thái Bình, ngành y tế đang nỗ lực phối hợp với các đơn vị, tổ chức triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV thông qua việc điều trị PrEP.

Điều trị PrEP được thực hiện tại Thái Bình từ tháng 5/2020. Tính đến hết tháng 6/2023 đã có gần 1.140 người nguy cơ cao lây nhiễm HIV thuộc các nhóm: nam quan hệ tình dục đồng giới và cán bộ, đoàn viên công đoàn ủng hộ xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2023, quỹ đã thu được hơn 107 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây mới 22 căn nhà (mức 50 triệu đồng/nhà) và sửa chữa 3 căn nhà (mức 20 triệu đồng/nhà) cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: “Mái ấm công đoàn” đã góp phần tích cực trong việc hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động. Để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống đoàn viên, CNVCLĐ, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác rà soát, khảo sát các trường hợp để nghị hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” để ngày càng có thêm nhiều căn nhà được xây dựng, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ yên tâm công tác, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

sau sẽ tái khám lần 1. Tái khám 2 - 3 tháng/lần. Đến tái khám lần 4, các bác sĩ sẽ làm lại xét nghiệm định kỳ, tu vấn đánh giá quá trình tham gia điều trị. Với PrEP tình huống, người có nguy cơ cao sử dụng thuốc ARV theo công thức 2+1+1 trước khi có yếu tố nguy cơ và được tư vấn sử dụng dịch vụ.

Hiện nay, hiệu quả của việc điều trị PrEP đã khẳng định. Thực hiện uống thuốc đều đặn và thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm HIV tới hơn 90%. Tại Thái Bình, nhiều trường hợp đã được điều trị PrEP hiệu quả. Qua theo dõi chưa ghi nhận có trường hợp nào dừng điều trị do tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, quá trình triển khai điều trị PrEP trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn do nhận thức của một bộ phận người dân trong nhóm có nguy cơ cao lấy điều trị PrEP gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và cơ sở tư nhân là Phòng khám điều trị PrEP Hồng Đức (thành phố Thái Bình). Dù mới đi vào hoạt động từ năm 2022 song Phòng khám điều trị PrEP Hồng Đức đã tiếp nhận gần 800 trường hợp nguy cơ cao nhiễm HIV đến khám, điều trị. Các trường hợp đến khám tại các cơ sở rất đa dạng, ở nhiều lứa tuổi và các tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó chủ yếu là trẻ tuổi và nam quan hệ tình dục đồng giới.

Khi đến các cơ sở y tế, người có nguy cơ cao nhiễm HIV sẽ được các bác sĩ tu vấn, hướng dẫn, đánh giá nguy cơ, làm các xét nghiệm. Bác sĩ Vương Đức Tiệp, phụ trách chuyên môn Phòng khám điều trị PrEP Hồng Đức chia sẻ: Việc điều trị PrEP được thực hiện theo 2 phương pháp, đó là điều trị hàng ngày và điều trị theo tình huống. Sau khi khám đánh giá lần đầu, người có nguy cơ nhiễm HIV cao sẽ được làm các xét nghiệm cơ bản, test nhanh nếu kết quả âm tính với HIV thì được chỉ định cấp thuốc ARV, tuân thủ uống đều mỗi ngày 1 viên. 1 tháng

ngại, sợ bị kỳ thị. Việc điều trị PrEP cần phải thực hiện thường xuyên, uống thuốc đúng, đều theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu không tuân thủ sẽ khó đạt được hiệu quả điều trị. Trên thực tế đã có trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV sau khi bỏ điều trị PrEP.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, toàn tỉnh có 25 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2023. So với 6 tháng đầu năm 2021, số ca nhiễm HIV mới được phát hiện giảm 2 ca. Song điều này cho thấy, vẫn có những trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện, trong đó có người thuộc các nhóm nguy cơ cao. Để điều trị PrEP đạt hiệu quả cao, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng, thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người có nguy cơ cao nhiễm HIV hiểu được tầm quan trọng của việc điều trị PrEP; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho nhóm nguy cơ cao, nhất là nhóm MSM và mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho các nhóm có nguy cơ cao.

HOÀNG LANG



Người có nguy cơ cao nhiễm HIV được tư vấn điều trị PrEP.